



สำนักงานกลุ่มสมาชิกรัฐสภาเพื่อพม่า ประเทศไทย
10 ซอยพหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 026172004 โทรสาร 026172003

แถลงการณ์กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อพม่า
22 กรกฎาคม 2554

กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อพม่า (AIPMC) ร้องอาเซียนจับตารัฐบาลพม่าตั้งทหารข่มขืนหญิงชนกลุ่มน้อย
เสนอปิดคำขอพม่าขึ้นเป็นประธานอาเซียน-ตัดท่อน้ำเลี้ยงเผด็จการ

AIPMC กังวลอย่างยิ่งต่อการข่มเหงประชาชนหลังจากกองทัพของรัฐบาลพม่าบุกโจมตีกองกำลังชนกลุ่มน้อยในรัฐ
ฉาน และรัฐคะฉิ่น โดยเฉพาะกรณีที่น่าเศร้าที่ชั้นผู้ใหญ่สั่งให้ทหารผู้น้อยทารุณกรรมทางเพศรวม ไปถึงการรุม
ข่มขืนเด็กและผู้หญิงชนกลุ่มน้อยอย่างโหดร้ายทารุณ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

สถานการณ์สู้รบทางเหนือและฝั่งตะวันตกของพม่าเลวร้ายลงเรื่อยๆ นับตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปของพม่าในปีที่ผ่านมา
กองทัพพม่าบุกโจมตีขัดขวางหยุดยั้งที่มีระยะเวลายาวนานกับกองกำลังชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม เช่น
กองทัพรัฐฉานเหนือ (SSA-N) และกองทัพอิสระคะฉิ่น (KIA) ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่อสู้และใกล้เคียง
ต้องประสบความยากลำบาก องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานในพื้นที่รัฐฉานรายงานว่ามีกรณีปะทะกันระหว่างกองทัพ
พม่าและกองกำลังชนกลุ่มน้อยถึง 65 ครั้งในรัฐฉานในระยะเวลาเพียง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาและขณะนี้มีการประท้วงที่
ละทิ้งถิ่นฐานเพื่อหนีภัยการสู้รบอยู่ในรัฐฉานจำนวนหลายพันคน รายงานจากสมาคมสตรีคะฉิ่นแห่งประเทศไทยชี้
ว่ามีผู้ลี้ภัยมากกว่า 16,000 คนต้องอพยพข้ามไปประเทศจีนเพื่อหนีภัยการสู้รบที่กำลังลุกลามอย่างรวดเร็วในสิบ
เมืองของรัฐคะฉิ่นตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีรายงานจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าทหารพม่าทำการทารุณกรรม
ทางเพศต่อเด็กและผู้หญิงอย่างเป็นระบบในทั้งรัฐฉานและรัฐคะเหรียง

การสู้รบที่ยืดเยื้อมีความเกี่ยวเนื่องอย่างแนบแน่นกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลพม่าในเขต
ปกครองของชนกลุ่มน้อยซึ่งมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เช่น โครงการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำสาละวินและอิระวดี และ
โครงการท่อส่งแก๊สและน้ำมันข้ามชาติผ่านพื้นที่ตอนเหนือของรัฐฉาน ซึ่งรัฐบาลพม่าต้องทำการจำกัดกองกำลัง
ฝ่ายต่อต้านและยึดพื้นที่เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการเหล่านั้น นอกจากนี้พม่าไม่มีนโยบายจัดการกับผลกระทบ
จากบรรดาโครงการปกอลอกทั้งหลายที่มีต่อประชาชนในท้องถิ่น แต่กลับนำโครงการเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างในการ
ควบคุมชนกลุ่มน้อยและจำกัดกองกำลังชนกลุ่มน้อย แทนที่จะหาหนทางแก้ไขปัญหาทางการเมืองในประเทศ

โครงการเหล่านี้เป็นสาเหตุให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงโดยทหารพม่าต่อชนกลุ่มน้อย เช่นการ
บังคับใช้แรงงาน การยึดที่ดิน ทรมาน ฆาตกรรม และข่มขืน รวมไปถึงการไหลบ่าของผู้อพยพเข้าในประเทศไทย
และจีน

“มีเพียงผู้นำกองทัพพม่าและพวกพ้องทางธุรกิจของพวกเขาที่ได้ประโยชน์จากโครงการที่สร้างจากชีวิต เลือดเนื้อ และหยาดน้ำตาของประชาชน” นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ รักษาการสมาชิกรัฐสภาไทยและที่ปรึกษาอาวุโสของ AIPMC กล่าว

การสู้รบในปัจจุบันเป็นสถานการณ์การเมืองที่น่าว่ารุนแรงที่สุดในพม่า หลังการเลือกตั้งที่ผ่านมา พม่ายังไม่มีความก้าวหน้าทางการเมืองที่สำคัญเลย จำนวนนักโทษการเมืองในประเทศยังคงอยู่ที่มากกว่า 2,000 คน

AIPMC ได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนของพม่าอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลานาน และมีความกังวลอย่างยิ่งต่อความขัดแย้งทางการเมืองและการสู้รบหลังการเลือกตั้ง

“เราขอเรียกร้องให้กองทัพของรัฐบาลพม่าหยุดละเมิดสิทธิ หยุดใช้การข่มขืนอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นอาวุธข่มเหงผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์โดยทันที และให้กองทัพเจรจาสงบศึกกับกองกำลังติดอาวุธโดยเร็ว” นางเอวา กุซมา ชันคาริ สมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซียและ ประธาน AIPMC กล่าว

“อาเซียนต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการรับผิดชอบที่จะปกป้องประชาชนชาวพม่า รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและสหประชาชาติจำเป็นต้องรวมหารือกันเพื่อยุติวิกฤตการณ์สิทธิมนุษยชนในพม่า และผลกระทบที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคนี้โดยรวม ประชาคมโลกต้องกดดันให้อาเซียนจัดการประชุมดังกล่าวโดยด่วน” นางเอวาย้ำ

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ต้องติดตามกรณีการข่มขืนในพม่าอย่างใกล้ชิด อาเซียนและประเทศสมาชิกต้องปฏิเสธคำขอขึ้นเป็นประธานอาเซียนของพม่าในปี พ.ศ. 2558 นี้ จนกว่าพม่าจะมีมาตรการหยุดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศอย่างจริงจัง ประเทศสมาชิกอาเซียนจำเป็นต้องให้ความสนใจข้อเรียกร้องของนายโทมัส โอเจย์ ควินดานา ผู้จัดทำรายงานพิเศษให้แก่สหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพม่า ให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนของสหประชาชาติ (COI) เพื่อสอบสวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพม่า ข้อเสนอดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากนาง ออง ซาน ซูจี และรัฐบาลของ 16 ประเทศในโลก นอกจากนี้ประเทศไทยและประเทศที่เข้าไปลงทุนในพม่าต้องทบทวนการลงทุนในพม่าเพื่อตัดเส้นทางทางการเงินที่หล่อเลี้ยงกลุ่มอำนาจเผด็จการที่โหดเหี้ยมของพม่า. จบ

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอสัมภาษณ์สมาชิกในประเทศไทยที่ นางสาวอาทิตยา วงเวียน ผู้ประสานงาน AIPMC ประเทศไทย โทร. 0863863494